
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
ครั้งที่ 4/2567 

เม่ือวันพฤหัสบดีที ่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2567 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 

                                                  ---------------------- 
ผู้มาประชุม  

1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
3.  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
4.  รศ.ดร.อิสระ  อินจันทร์ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี     
     กรรมการ 

5.  ผศ.ดร.สุภาภรณ ์ หนูเมือง (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 
5.  รศ.ดร.กันต ์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           กรรมการ 

7.  อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์ (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      กรรมการ 
8.  อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
9.  อาจารย์ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน     กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   กรรมการ 

11. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี    - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนิติธร  อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา 
2.  นางพนารัตน์ หาญสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
3.  นางสาววัชรี เหมดี  นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
4.  นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นางสาวนลินี  เมืองจันทร์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.09  น. 

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ได้ส ารวจผู้มาประชุม  เมื่อเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญ รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

 



   ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
        

                        -   ไม่มี     - 

        วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1  การรายงานจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 

                                ด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดท าข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนเมษายน 2567  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน  2567)  โดยแสดงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ส ารวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2567  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณะ วิทยาลัย ประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการพิจารณาหาแนวทางในการติดต่อ ติดตามนักศึกษา ให้กลับเข้ามาศึกษาต่อ สรุปดังนี้  
 

คณะ วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ มรอ. (ราย)     ลดลงจากเดือน  
         มีค.67  15 ก.พ.67 12  มี.ค.67 17 เม.ย.67 

เกษตรศาสตร์  8  6  6 - 
ครุศาสตร์  37  36   30 6 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25  21  18 3 
พยาบาลศาสตร์  1  1  1 - 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  51  43 36 7 
วิทยาการจัดการ  19  17  13 4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  23  22  21 1 
วิทยาลัยน่าน 17  6  6 - 
                                รวม  181  152  131 21 

                          ส าหรับในการรายงานข้อมูลครั้งต่อไป จะรายงานจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย ในรอบภาคเรียนที่ 1/2567  โดยจะมีการแสดงจ านวนผู้มีสถานะในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นข้อมูล
ประกอบเปรียบเทียบ เพ่ือให้สามารถน าไปค านวณเปรียบเทียบเป็นจ านวนร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน   
                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

    (เอกสารประกอบอ้างอิง  ข้อมูลรายละเอียดนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จ านวน 131 ราย)  

ข้อคิดเห็น  

          ควรแจ้งให้แต่ละคณะประสานอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการ
ติดตามนักศึกษา เพ่ือทราบเหตุผล หรือสาเหตุของนักศึกษาไว้เป็นข้อมูลด้วย  

ที่ประชุม   รับทราบ  และมอบกองบริการการศึกษาท าหนังสือแจ้งคณบดีแต่ละคณะประสานประธานหลักสูตร 
              และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือติดตามนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย และรายงานข้อมูล 
              มายังกองบริการการศึกษา เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการตรวจสอบ 
              เกี่ยวกับรายรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
 



   ๓ 

 

วาระท่ี  1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี   - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 3/2567  

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2567  จ านวน 19 หน้า เรียบร้อยแล้ว  
และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  สรุปผลดังนี้         
                        -  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ จ านวน 7 ราย           
                        -  ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข จ านวน 6 ราย   

        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  3/2567  เมื่อวันที่  15 
                  มีนาคม  2567  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 3/2567  

         วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม  2567  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามและได้สรุปผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา   

ที่ประชุม  รับทราบ    

 
        วาระท่ี  3.2   การพิจารณาการก ากับติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร             
 ปีงบประมาณ 2567  ส าหรับเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568 

                          ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลการ
ก ากับติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 เพ่ือใช้เปิดรับ
นักศึกษาใหมใ่นปีการศึกษา 2568 เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพิจารณา  
รายละเอียดตามตารางข้อมูลที่แนบ 
                              

                               



   ๔ 

 

 
                          
                       ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากจะต้องน าเสนอแผนรับ
นักศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  ภายในเดือนกรกฎาคม 2567   ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาของคณะครุศาสตร์  ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ทั้งหมด 
ควรจะต้องมีการตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะด าเนินการบริหารจัดการอย่างไร  โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  นโยบายการพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2567 เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดต่อไป   

                ในการนี้ คณบดีได้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการให้ทราบ ดังนี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1) กรณหีลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา  ได้หารือกับคณบดีคณะครุศาสตร์แล้ว  ตกลงให้เป็นการผลิตร่วม  
แตอ่าจารย์ทั้งหมดเป็นอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนั้นนักศึกษา และหลักสูตรจะอยู่ใน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมด  ส่วนการก ากับดูแลด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาจะอยู่ในการก ากับดูแลของคณะครุศาสตร์  หลักสูตรจะต้องมีการส ารวจ 
Stakeholder ใหม่ทั้งหมด และท า Workshop ในวันที่ 22-23 เมษายน 2567 นี้ โดยจะเร่งจัดท า Concept 
Paper  ให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด  

2) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการในการ 
ประชุมรอบเดือนพฤษภาคม 2567   ส่วนในเดือนมิถุนายน 2567 จึงจะน าเสนอหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชา
ดนตรี  และหลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
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คณะวิทยาการจัดการ  
     -หลักสูตร บธ.บ. สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชา
การตลาดดิจทัล จะน าเสนอรายละเอียดหลักสูตร ภายในเดือนมิถุนายน 2567   เพ่ือให้ทันใช้ประกาศรับ
สมัครนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2567 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1) หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการจัดอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลังจากการของดรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  ส่วนการจัดท าหลักสูตรมี
การเตรียมการไว้แล้ว   

2) หลักสูตรที่มีคนครบแล้ว แต่ด าเนินการไม่ทันมหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไลในการก ากับควบคุมให้ 
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อยู่ระหว่างการท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามแบบ สมอ.08   
2) หลักสูตร ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ได้เคยน าเสนอกรอบแนวคิดแล้วตามเกณฑ์หลักสูตรเดิม ซึ่งเสนอ 

ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาคณะไปแล้ว อยู่ระหว่างการน าเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  จึงขออนุญาตที่จะจัดท ารายละเอียดหลักสูตร เป็นแบบ OBE  เพ่ือน าเสนอ
ตามล าดับต่อไป ซ่ึงขณะนี้ก าลังเตรียมด าเนินการเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อีก 1 ท่าน  

3) มีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่คณะพัฒนาร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้อยู่ในสังกัด 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงทราบว่าน าเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะไปแล้ว  แต่จะน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไปหรือไม่ จะด าเนินการในช่วงใด เนื่องจาก 
มีความพร้อมในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรอบแนวคิดแล้ว   

4) ควรเพ่ิมข้อมูลในตารางการติดตามการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ร่วมพัฒนากับคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมแสดงไว้ด้วย  
      (เอกสารประกอบอ้างอิง  ตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ปีงบประมาณ  
                                    2567  เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568)  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบให้คณบดีประสานติดตามการด าเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
                 ให้พร้อมเสนอรายละเอียดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด เพ่ือให้มีหลักสูตรที ่
                 พร้อมเปิดรับสมัครได้ตามแผนที่ก าหนด  
 

             วาระท่ี  3.3  การพิจารณาการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จะเปิด
สอนในปีการศึกษา 2567 

                              ด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปข้อมูล
การก ากับ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2567  ประกอบ 
ด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 57 หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่ปรับปรุงในปี 2566 เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 
2567 จ านวน 12 หลักสูตร)  และหลักสูตรระดับปริญญาโท (ปีการศึกษา 2566 – 2567)  จ านวน 4 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีหลักสูตรที่ยังอยู่ระหว่างการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 



   ๖ 

 

 

 
                                 จงึน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

      (เอกสารประกอบอ้างอิง  ตารางสรุปรายงานผลการก ากับติดตามการรับรองหลักสูตรที่เปิดสอน 
                                    ปีการศึกษา 2567 )  
 

ที่ประชุม   รับทราบ การรายงานข้อมูลการก ากับ ติดตามผลการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอน 
              ในปีการศึกษา 2567  
 
             วาระท่ี  3.4  การสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า  พ.ศ. 2566 

                               จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2567  วาระที่ 6.2  ที่ประชุมได้มีมติ ให้มีการจัดท าบันทึกแจ้งไปยังคณะ วิทยาลัย เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นและให้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า  
พ.ศ. 2566  เพ่ือน ามาสรุปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศ ให้มีความเหมาะสมมาก
ขึ้น  และจะเสนอที่ประชุม กบต. ต่อไป  

                               ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะ วิทยาลัยทราบแล้ว  โดย
ก าหนดใหส้่งสรุปข้อมูลมายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2567  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน)   

                           ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ได้
จัดท าแผนการเรียนของนักศึกษา (เทียบโอน) เข้าปีการศึกษา 2566 และได้เสนอแผนการเรียนต่อกองบริการ
การศึกษาก่อเปิดภาคเรียนไปแล้วนั้น  แตเ่มื่อนักศึกษาน ารายวิชาที่เรียนมาเทียบโอนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี พบว่าจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต และตามแผนการเรียน
ของนักศึกษา (เทียบโอน) ในปีการศึกษา 2567  เดิมก าหนดให้เรียนทั้งหมด 2 ภาคเรียน พบว่านักศึกษาไม่
สามารถเรียนได้ครบหน่วยกิตรวมของหลักสูตรได้   

                           ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2566 ใหม่  โดยในปีการศึกษา 2567 ขอปรับแผน 
การศึกษาจาก 2 ภาคการศึกษา เป็น 3 ภาคการศึกษา  ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบตาม
แผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567  นักศึกษา
จะสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหารได้ ในภาคเรียนที่  3 ปีการศึกษา 2567  
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ทันในปีการศึกษา 2567  ดังนั้น จึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตามรายละเอียด  ดังนี้  

แผนการเรียนเดิม  

ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1/2567 วิชาเฉพาะด้านบังคบั 5073309 การจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์

ส าหรับผูป้ระกอบการ 
3(2-2-5) 

  5073409 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร  

3(2-3-4) 

  5074310 การตลาดและการสร้างตราสนิคา้ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร  

3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5072603 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

2/2567 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5074801 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร 6(0-36-0)  

แผนการเรียนที่แก้ไข  

ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1/2567 วิขาแกน 4027101 เคมีพื้นฐานส าหรับนักเทคโนโลยีการ
อาหาร 

3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้านบังคบั  5072702 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร  3(2-3-4) 

  5073309 การจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์
ส าหรับผูป้ระกอบการอาหาร  

3(2-2-5) 



   ๘ 

 

 

ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1/2567 วิชาเฉพาะด้านบังคบั 5072403 การจัดการและการเตรียมวัตถุดบิเพื่อ
ผลิตอาหาร 

3(2-3-4) 

  5073310 การจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
ส าหรับผูป้ระกอบการอาหาร 

3(2-2-5) 

  3543116 การตลาดอาหารและการวิจัยผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5072603 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

2/2567 วิชาเฉพาะด้านบังคบั  5074310 การตลาดและการสร้างตราสนิคา้ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร  

3(2-2-5) 

  3564301 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) 

  5073103 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรกัษาและ
บรรจุภัณฑ์อาหาร  

3(2-2-5) 

  503409 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร  

3(2-3-4) 

3/2567 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5074801 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร 6(0-36-0)  

จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม  

         (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ กษ.285/2567  ลงวันที่ 22 มีนาคม  2567)  
 

ข้อสังเกต  
1) มีนักศึกษา 4  ราย ที่กู้ยืมเงิน กยศ. ซึ่งหลักสูตรได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาแล้วว่า จะไม่สามารถ 

เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ในภาคเรียนที่ 3/2567 ได้  ซึ่งนักศึกษาให้ความ
ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว  

2) ปัจจุบันข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติทีก่ าหนดให้นักศึกษาสามารถออกฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพใน ภาคเรียนที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ได้แล้วหรือไม่ หรือเฉพาะนักศึกษาเทียบโอน เพ่ือ
หลักสูตรอื่นจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินการด้วย  

3) ในกรณีนี้หลักสูตรสามารถจะแนะน าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนปกติ แล้วจัด 
ให้นักศึกษาลงเรียนวิชาที่เทียบโอนไม่ได้ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนแทนได้หรือไม่  เพราะที่ผ่านมาจะพบปัญหา
การส่งผลการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพล่าช้าบ่อยครั้ง 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) ปกติมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการจัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงภาคเรียนฤดู 

ร้อน  เนื่องจากจะมีเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาไม่เพียงพอ มีปัญหาในการประเมินผล 
และคาบเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  แต่กรณีที่อนุญาตจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับหลักสูตรเทียบโอน 
ซึ่งรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับอนุปริญญา และแจ้งนักศึกษาว่าสามารถเทียบโอนรายวิชาต่างๆ ได้  แต่



   ๙ 

 

ภายหลังเมื่อเรียนจริงแล้วพบว่าเทียบโอนไม่ได้ จึงขอน ารายวิชาที่เคยแจ้งว่าเทียบโอนได้มาจัดเรียนในภาค
เรียนปกติ เพ่ือนักศึกษาจะได้ไม่ต้องขอเปิดรายวิชาเรียนกรณีพิเศษ  
          2) มหาวิทยาลัยควรมีการก าชับให้แต่ละหลักสูตรและคณะ มีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา 
การเทียบโอน เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนตาม 
          3)  กรณทีี่จะน ารายวิชาเทียบโอนมาจัดให้เรียนในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน  จะมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวน 
หน่วยกิต ซึ่งข้อบังคับก าหนดว่าเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (3 รายวิชา)  หากต้องเรียนเพิ่ม 12 หน่วยกิต   
จะท าให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในภาคเรียนปกติอีก 1 ภาคเรียนเพ่ือลงทะเบียนเรียนอีกเพียง 1 รายวิชา  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี  
                  การอาหาร (เทียบโอน) ตามเสนอ  

 

          วาระที่ 4.2  การพิจารณาการจัดท ารายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร OBE 

                 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้รายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไปที่คาดหวังของหลักสูตรบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร OBE  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการ
จัดท ารายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (มคอ.3 เดิม) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร OBE   
                             ในการนี้ ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า ได้น าเสนอข้อมูลและสรุปแนวทางด าเนินการให้ที่
ประชุมได้ทราบว่า  จากการปรับปรุงหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567  ได้เริ่มใช้หลักเกณฑ์การจัดท าหลักสูตรแบบ OBE  และมี
การจัดท า PLO  โดยไม่ทราบว่ากระบวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจะต้องมาอยู่ที่หลักสูตรแล้ว  
และเนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเร่งด าเนินการจัดท าหลักสูตรแบบ OBE  เพ่ือให้ทันรับสมัครนักศึกษา และส่ง 
สป.อว. ให้ท้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในช่วงปี 2566  เพ่ือใช้
ในปีการศึกษา 2567  จึงน ารายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาใช้ประกอบในการจัดท าหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
                           จากการเข้ารับการอบรมและสอบถามจากส่วนกลาง จึงทราบว่า กระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตรแบบ OBE  เพ่ือให้บรรลุ PLO ขึ้นอยู่กับหลักสูตร  หลักสูตรจะมีการออกแบบรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นเองก็ได้ เพ่ือให้บรรลุ PLO ของตนเอง  ต่อมาเมื่อเริ่มการจัดท า CLO ของหลักสูตร  
พบว่ารายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่มี PLO  แต่เป็น GELO   เนื่องจาก PLO จะ
ก าหนดไว้ที่หลักสูตร  และใน GELO ก็ไม่สามารถน ามาจัดให้เข้ากัน (Alignment) กับหลักสูตรได้ ท าให้เห็น 
Gap Analysis  และต้องมาท า Mapping ใหม่ เพ่ือแตก CLO แต่ละรายวิชาว่าบรรลุ GELO ข้อใด ซึ่งเมื่อสุ่ม
บางรายวิชา พบว่าเมื่อท า Mapping แล้วไม่ตรงกับที่ปรากฎในเล่ม และใน CLO ที่เขียน   
                          ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและการทิศทางการด าเนินการในปีการศึกษา 
2567 และ 2568  ดังนี้  

1) การท ารายละเอียดรายวิชา (CLO) ของหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในปี 
การศึกษา 2567  จะต้องมีการน ามาทบทวนโดยท า Mapping กับ PLO ของหลักสูตร หากพบว่ารายวิชาใด
ไม่ Match กันกับ CLO จะต้องมีการแก้ไขเป็นรายวิชาไป โดยจะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้เข้าใจ   
 



 
 

๑๐ 
 

 

                       2) การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2568 หากหลักสูตรเห็นว่า  
สามารถจะขึ้นโครงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของตนเองได้  โดยพิจารณาจากเค้าโครงรายวิชาที่มีอยู่เดิม 
หรือก าหนดรายวิชาขึ้นใหม่ เพ่ือให้บรรลุตาม PLO ของตนเอง ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรอาจไม่จาเปน็ต้องมีรายวชิา 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเหมือนกัน  
                         ส าหรับการกระบวนการด าเนินการของสานักวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2568 
เป็นไปต้นไป หากมีรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรเกิดขึ้น จะต้องส่งมาที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ จากนั้น ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ต้องท า CLO  เพ่ือรายงานผลให้กับประธาน
หลักสุตรทุกหลักสูตร หรือก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่งสรุปผลการสอนให้กับประธานหลักสูตร ในกลุ่มวิชา 
ที่อาจารย์สอนในหลักสูตร เพ่ือน าไปประมวลผลกระบวนการของรายวิชานั้นว่าบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องมกีารเตรียมการบริหารจัดการหลักสูตร และการก าหนดทิศทางในการบริหาร 
หลักสูตร แบบ OBE  
                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
         1) แนวทางการก าหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละหลักสูตร อาจเปรียบเทียบเป็นหลักสูตร 
ที่ต้องการจะสร้างนักศึกษาให้เป็นนักร้องระดับโลก  โดยมีเป้าหมายในเรื่องการร้อง  จังหวะ  ดนตรี  ฯลฯ แต่
ปัจจัยที่จะท าให้เป็นนักร้องระดับโลกมาจากหลายส่วน อันดับแรกจะมาจากรายวิชาเอกของหลักสูตร โดยดู
จาก Learning Outcome ของหลักสูตร ว่าจะเป็นนักร้องระดับโลกจะต้องมีอะไรที่เป็น  Main Ideas ส่วน
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นในการส่งเสริมให้นักศึกษาไปเป็นนักร้องระดับโลกได้ เช่น ยัง
ขาดทุนการเรียน ยังขาดผู้สอน ขาดช่องทางที่น าไปสู่การเป็นนักร้องระดับโลกได้ ก็จะต้องไปดึงรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการหารายได้ การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ครูดนตรี มาเสริมให้กับ
นักศึกษา  ทั้งนี้ ต่อไปหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรและคณะจะเป็นผู้มีสิทธิขาดในการเลือกรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต จะไม่ได้ถูกก าหนดจากมหาวิทยาลัย  เพ่ือจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่
เหมาะสม จ าเป็นและไปต่อได้ ซึ่งแต่ละคณะอาจจะมีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปไม่เหมือนกัน  แต่ในระดับ
หลักสูตรควรเหมือนกัน หรือหากต้องการจัดท าเป็นหลักสูตรน าร่อง เพ่ือให้ประเมินได้ง่าย ในระดับคณะอาจ
ก าหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แตกต่างกันน้อยลง เพราะจะท าให้นักศึกษามีอัตลักษณ์   
          2) สิ่งที่จะท าให้นักศึกษามีสมรรถนะในด้านใด เริ่มจากรายวิชาที่เป็นวิชาเอก แต่องค์ประกอบอื่น ๆ ที ่ 
จะเป็นส่วนส่งเสริมให้บรรลุ ก็จะมาจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะและหลักสูตรควรต้อง
พิจารณาเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครบ 15 หน่วยกิต มาจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซ่ึงแต่ละคณะ
อาจก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแตกต่างกัน หรือในคณะเดียวกันอาจแตกต่างกันก็ได้ แต่หาก
ต้องการทดลองเป็นโครงการน าร่อง ควรก าหนดให้เลือกให้ต่างกันน้อยที่สุดก็จะเป็นการดี เพ่ือให้นักศึกษาม ี
อัตลักษณ์ชัดเจน  
          3) เห็นด้วยกับแนวทางในการพิจารณาก าหนดรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปเพื่อเสริมความรู้ทักษะให้กับ  
นักศึกษา แต่ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากเคยพบปัญหาในประเด็น คือ (1) การ 
เลือกในแต่ละวิชา เนื่องจากพบว่าอาจารย์มักจะก าหนดให้เลือกบางรายวิชา ไม่ได้เลือกวิชาอ่ืน ๆ และ (2) 



   ๑๑ 

 

กรณกี าหนดให้การเลือกรายวิชาเดียวกัน ในภาคเรียนเดียวกัน  จะท าให้ภาคเรียนนั้น อาจารย์ผู้สอนบางท่านมี
โหลดภาระงานล้น แต่อีกภาคเรียนก็ว่าง   จึงขอให้กองบริการการศึกษาช่วยก ากับ ตรวจสอบการเลือกรายวิชา
ที่ก าหนดเลือกด้วยว่าแต่ละวิชาที่ถูกเลือก สามารถเลือกได้กี่คน  กี่กลุ่ม  

4) กองบริการการศึกษาควรต้องมีข้อมูลแบบ Real time เนื่องจากมีการใช้ Application หลายตัวแล้ว   
หากจ าเป็น ให้มีการระดมทีมงานข้อมูลท าล่วงเวลาเพ่ือสร้างระบบข้อมูลเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลใน
การเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นแบบ Real time ได้  โดยต้องก าหนดเวลาในการเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่กระชั้นชิดเกินไป  เพ่ือให้ได้กลุ่มที่มีเหมาะสมกับการสอนมากขึ้นและอาจารย์ผู้สอนก็
จะไม่เหนื่อยล้าจากการสอนในบางภาคเรียนมากเกินไป  ซึ่งอาจเกลี่ยเป็น  2 ภาคเรียน หรืออาจเป็น 3 ภาค
เรียน เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่ท างานแล้วสามารถมาลงทะเบียนเรียนในภาคเสาร์-อาทิตย์ด้วย    

5) ต้องท าระบบการเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแบบสมัยใหมแ่บบ Real time ที่เป็นไปตาม  
Learning Outcomes  ของหลักสูตรและคณะ ซึ่งรายวิชาแกนสามารถจัดได้ตามปกติ ส่วนอีก 15 หน่วยกิต 
ต้องรอให้หลักสูตรเลือกมา หากหลักสูตรใดเลือกก่อน ก็ก าหนดจ านวน Section ให้ก่อน   หลักสูตรใดเลือกที
หลัง หากกลุ่มเต็ม อาจารย์ภาระงานสอนล้นแล้ว ให้ต้องไปเรียนร่วมกับกลุ่มที่เปิด  ซึ่งอาจต้องก าหนดช่วงเวลา
ในการเลือกรายวิชา  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ แนวทางการจัดท ารายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                  หลักสูตร  OBE 

         วาระท่ี 4.3  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลการศึกษาของรายวิชา พ.ศ.2567 

                          เพ่ือให้การก าหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษาของรายวิชา 
เพ่ือความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นฐาน การวัดระดับเพ่ือตัดสินว่า
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

                         ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของรายวิชา พ.ศ. 2567 เรียบร้ อยแล้ว จึง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

     (เอกสารประกอบอ้างอิง  1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดผล 
                                       และประเมินผลการศึกษาของรายวิชา พ.ศ. 2567) 
                                    2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการในการพัฒนา 
                                        คุณภาพการเรียนการสอน)  

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
1) ข้อ 4.4.4 ระบุว่า “ รายวิชาใดท่ีด าเนินการวัดผลได้คะแนนทั้งกลางภาคและปลายภาคแล้ว พบว่า 

นักศึกษาส่วนมากมีคะแนนค่อนข้างต่ า อาจารย์ผู้สอนอาจปรับเกณฑ์ของเกรด C+  C  D+  D  หรือ F ให้ต่ า
กว่าเกณฑ์ตามข้อ 4.3.2 ได้ตามความเหมาะสม” เห็นว่าข้อความ เป็นการเปิดช่องให้อาจารย์ผู้สอนปรับเกณฑ์
การประเมินผลได้เอง  เห็นว่าควรปรับเพ่ิมข้อความ “...อาจารย์ผู้สอนสามารถจน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือขออนุมัตปิรับเกณฑ์ของเกรด C+  C  D+  D  หรือ F ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ตามข้อ 4.3.2 ได้” แทน  
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2) ข้อ 4.4.5 ระบุว่า  “รายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนในกลุ่มต่ ากว่า 30 คน อาจารย์ผู้สอนอาจประเมินได้ 

ตามความเหมาะสม โดยอาจไม่ต้องด าเนินการตามเกณฑ์ของข้อ 4.3  แต่จ านวนนักศึกษาที่ได้เกรด A ไม่ควร
เกินร้อยละ 15 ของจ านวนผู้เข้าสอบ”  ซ่ึงในข้อ 4.3.1  ระบุไว้ว่าให้เกรด A ได้ร้อยละ 5  และให้เกรด B  ได้
ร้อยละ 10  ที่ผ่านมาอาจารย์ผู้สอนมีเหตุผลที่จะให้เกรดนักศึกษาเกินเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่แล้ว  ประกอบกับข้อ 
4.4.5  ระบุกลุ่มเรียนต่ ากว่า 30 คน และไม่เกินร้อยละ 15 ของผู้เข้าสอบ ซึ่งท าให้มองว่ามีการปฏิบัติที่ผิด
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดมาตลอด  เห็นว่าควรมีการเพ่ิมเติมข้อความว่า ในข้อ 4.4.5 และข้อ 4.3.1  ว่า “ทั้งนี้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ” และไม่ต้องระบุเรื่องกลุ่ม 30  คนได้หรือไม่  
เพ่ือจะได้แสดงให้การพิจารณาปรับเกณฑ์ให้เกรดไม่ได้ท าเองโดยพลการ แลมีการเสนอผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะด้วยแล้ว  

3) การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ตามข้อ 4.3.2  เป็นคะแนนที่ได้จากความสามารถและความตั้งใจของ 
นักศึกษา  ซึ่งในรายวิชาภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะก าหนดเกรดให้เป็น A และ  B แต่หากใช้เกณฑ์ประเมินตาม 
ข้อ 4.3.1 ซ่ึงก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะได้รับการประเมินผลเกรด A  หรือ B ได้เพียงร้อยละ 5  หรือร้อยละ 
10  มาประกอบกัน จะท าให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการเรียนนักศึกษาเกินร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ไม่ได้ใช่
หรือไม่  เนื่องจากตามข้อ 4.3  ระบุว่า “การในการประเมินผลการเรียนหรือการตัดเกรด จะต้องพิจารณาให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของเกณฑ์ในข้อ 4.3.1 และข้อ 4.3.2 ประกอบกัน...”  

4) ตามข้อ 3.5 และ 3.6  เหตุใดจึงก าหนดเวลาในการสอบกลางภาค และสอบปลายภาคไม่เท่ากัน  
5) ตามข้อ 5  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  ไม่ได้ระบุเงื่อนไขของการให้สัญลักษณ์ I  F  หรือ W   

ไว้ กรณีที่มีนักศึกษาขาดสอบ คณะพยาบาลได้มีการพิจารณาเหตุของการขาดสอบ และตกลงที่จะให้ผลการ
เรียนเป็น F  แต่เมื่อกรอกผลการเรียนเข้าในระบบ ระบบจะปรับแก้เป็น I   

6) เหตุผลในการก าหนดข้อ 5 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  ใน (ร่าง) ประกาศ คืออะไร  เนื่องจาก 
มีการระบุแนวปฏิบัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ไว้ชัดเจนอยู่แล้ว 

7) พบข้อผิดพลาดในระบบรายชื่อของนักศึกษาหลายส่วน เช่น มีชื่อนักศึกษาแสดงซ้ ากันหลายชื่อ และ 
ลบออกไม่ได้ เมื่อจะกรอกผลการประเมินผลการเรียน หากระบุผลประเมินการศึกษาในชื่อใดชื่อหนึ่ง จะมีผล
ต่อระบบการประเมินผลของนักศึกษาหรือไม่  และจ านวนนักศึกษาที่มาเรียนจริง กับจ านวนนักศึกษาที่จะเข้า
ไปประเมินผลการเรียน จ านวนไม่ตรงกัน หากสามารถปรับระบบให้นิ่ง ก็จะใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
1) ตั้งแตป่ีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้ กรุงไทย U App  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องความ 

ผิดพลาดในการประเมินผลการเรียนนักศึกษาตามเกณฑ์ต่าง ๆ ใน (ร่าง)  เนื่องจากระบบจะสามารถแสดงผล
ข้อมูลด้านต่างๆ ของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 จนส าเร็จการศึกษาที่เป็นแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่
การช าระลงทะเบียนเรียน การเข้าเรียน เข้าห้องเรียน การมีสิทธิ์สอบ การกรอกคะแนนสอบ  คะแนนสอบ การ
พ้นสภาพ จนถึงการแสดงระดับผลการเรียน ฯลฯ  โดยข้อมูลจะไปปรากฎในข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา  ซ่ึง
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี สามารถเข้าไปติดตามตรวจสอบข้อมูลผลการประเมิน
การศึกษาของอาจารย์ทุกคน ซึ่งสามารถด าเนินการผ่าน Real time ได ้แตก็่ยังต้องมีการจัดท าประกาศต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบไว้ป้องกันการฟ้องร้อง ร้องเรียนภายหลัง โดยให้งานทะเบียนและวัดผลเตรียม
ออกแบบระบบรองรับไว้ด้วย  
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           2) ปัจจุบันจะใช้เรื่อง Learning Outcomes เป็นตัวประเมิน ใน (ร่าง) ประกาศ ควรระบุเพิ่มเติมดังนี ้ 
“การก าหนดให้คณะออกแบบ หรือหลักสูตรออกแบบผ่านคณะ เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตาม 
AUN-QA และ Learning Outcomes ที่หลักสูตรก าหนด ที่เป็นแบบฉบับของหลักสูตรและคณะเอง โดยให้
วิเคราะห์จาก Learning Outcomes”  
          3) การด าเนินการพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา ในทุกกรณ ีให้มีการเพิ่มข้อความ “ ต้องเสนอ  
คณะกรรมการระดับคณะพิจารณา” เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการสิ้นสุดที่อาจารย์ผู้สอน กรณีการปรับลด
เกณฑ์ก็ควรต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะด้วยเช่นกัน  
          4) ตามข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 ควรเพิ่มข้อความ “ให้มีการน าเสนอผลการประเมินผลการศึกษา เสนอ  
ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะด้วย  
          5) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ มักใช้ประเมินในรายวิชาปฏิบัติ จ านวนผู้ได้เกรดก็สามารถเกินเกณฑ์  
ที่ก าหนดได ้  
          6) กรณีของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้อ 4.3 ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการเรียน ทั้งในขอ้  
4.3.1 และข้อ 4.3.2 ประกอบกัน แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ด าเนินการตามข้อ 
4.4.1 โดยให้มีการจัดท าเป็นประกาศของคณะ หรือด าเนินการตามข้อ 6  
          7) ให้ปรับแก้ไขข้อ 3.5 เวลาที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนของแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง  
เท่ากับข้อ 3.6  
         8) ข้อ 5 การให้ผลการเรียน I แก่นักศึกษาที่ขาดสอบ มีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด  
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 อยู่แล้ว ไม่ควรน ามาระบุในประกาศอีก อาจท าให้เกิด
ความสับสน  
        9)  มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะตรวจสอบนักศึกษาที่มาเข้าเรียนในแต่ละภาคเรียน โดย  
ตรวจสอบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ U App ของธนาคารกรุงไทย  
 

มติที่ประชุม   1.  มอบผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ทบทวนความสอดคล้องรองรับกันของข้อมูลที่  
                       เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนที่ระบุใน (ร่าง) ประกาศ กับข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
                       โดยไม่ให้ข้อความขัดแย้งกัน  
                  2.  ให้แต่ละคณะมีการจัดท าประกาศของคณะเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลเป็น 
                       การเฉพาะได้  
 
            วาระที่ 4.4  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการน า
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2567  

                           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA โดย
รูปแบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาคุณภาพภายใน 3 มิต ิ
คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับ
ตัวผู้เรียน  การแปลงผลการเรียนที่คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษา และวิธีที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่าน 
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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                           เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรมีแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA มา
ใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ กอง
นโยบายและแผน จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

(เอกสารประกอบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพ 
                             เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                 ภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2567) 
ข้อสังเกต 

1) หลักสูตรที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2567  จะต้องถูกประเมินด้วยเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพแบบ AUN QA  ทุกหลักสูตร  

2) ข้อ 5  ระบุว่า “ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีความมุ่งม่ันที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้วยเกณฑ์ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ...”  อาจเปลี่ยนใช้ค าท่ีมีความชัดเจนในการด าเนินการ เช่น  
“...ต้องมีการก ากับ ติดตาม...” และวิธีการวัดความมุ่งมั่นจะด าเนินการอย่างไร รูปแบบใด  

3) ตามร่างประกาศ ยังไม่ทราบว่า การใช้ระบบ AUN QA จะต้องเก็บข้อมูลใดบ้าง เนื่องจากยังไม่ได้ท า    
4) ข้อ 11  ระบุว่า “ให้หลักสูตรรายงานผลการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 

คณบดี อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง”  ควรจัดท าในช่วงใด  จะมีระยะเวลาเพียงพอต่อการจัดท ารายงานผล
หรือไม่  ควรมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1) ข้อ 6  ที่ระบุว่า “...เมื่อสิ้นปีการศึกษา และด าเนินการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน....”  มหาวิทยาลัยจะ 

มีการท าระบบขึ้นเอง เพ่ือให้หลักสูตรใช้กรอกข้อมูล  
2) ข้อ 8  ระบุว่า “...เพ่ือให้ทุกผลด าเนินงานล้วนสนับสุนให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบรรลุผลส าเร็จ 

ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้”  เป็นข้อความที่ระบุไว้ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่  ควรมีการตรวจสอบและปรับแก้ไขให้
เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น 

3) ควรมีการท า Template  ในส่วนที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางกรอกข้อมูลไว้ ใน Critilia ที่  
5-7  เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรน าไปใช้ประกอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้เป็นข้อมูลเดียวกันทุก
หลักสูตร ควรมีการรวบรวมน าขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสะดวกต่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หลักสูตรต่าง ๆ ได้น าไปใช้ตอบในระบบรายงานการประกันคุณภาพแบบ AUN-QA   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพ 
                  เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
                  หลักสูตร พ.ศ. 2567 ตามเสนอโดยให้มีพิจารณาปรับข้อความให้เหมาะสม ตามข้อคิดเห็นของ 
                  ที่ประชุม และน าเสนอทีป่ระชุม กบ. ต่อไป  

           วาระท่ี 4.5  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศการเทียบโอนและรายวิชาเทียบโอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป   

                             เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณารายวิชาของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่น ามาเทียบโอนกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2567  เป็นไปด้วย



   ๑๕ 

 

ความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบ
โอนหน่วยกิตและผลการเรียน พ.ศ. 2566 ในการนี้ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้ด าเนินการจัดท าประกาศ 2 
ฉบับ ดังนี้  

(1) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567 

(2) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายวิชาของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่น ามาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 
                             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

    (เอกสารประกอบอ้างอิง  1.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของ 
                                        ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับหลักสูตร 
                                        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 

                      2.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายวิชาของผู้ส าเร็จการ 
                                        ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่น ามาเทียบโอนกับ 
                                        รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 
 

ข้อสังเกต  
1) จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุกรรมการ 

บริหารงานวิชาการ ได้มีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศเพ่ือให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการทราบ  ในประเด็นที่มีการสรุปข้อมูลน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ไม่
ตรงกับที่ตกลงกันในที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คือ เดิมตกลงให้เรียน
เพ่ิม 9 หน่วยกิต (3 รายวิชา) เนื่องจากนักศึกษาเรียนมาแล้ว 18 หน่วยกิต  แต่เมื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิชาการ กลายเป็นบังคับเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมอีก 12 หน่วยกิต (4 วิชา) โดยเพ่ิม 
“รายวิชาคุณค่าของการมีชีวิตอยู่” เข้ามา  เนื่องจากเกรงว่านักศึกษาเทียบโอนจะลงเรียนกลุ่มรายวิชาไม่ครบ
ตาม GELO ที่ก าหนด  ซึ่งเห็นว่าไม่แตกต่างกับการให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาใหม่ทั้งหมด และจากที่มีการ
สอบถามเรื่องการก าหนดร้อยละของเนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการพิจารณาเทียบโอนอีก  จึงอยากทราบว่านักศึกษา
ทุกคนจ าเป็นจะต้องเรียน รายวิชาคุณค่าของการมีชีวิตอยู่  และต้องบังคับเรียนหรือไม่ เพราะเห็นว่าท าให้
นักศึกษาต้องเรียนวิชาเพ่ิมข้ึน  

2) จากการประชุมอนุกรรมการพิจารณาเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้มีการก าหนดหลักการ 
เทียบโอนไว้ว่า (1) ให้นักศึกษาใหม่สามารถเทียบโอนได้มากที่สุด  2) ต้องมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องบาง
วิชาเพ่ิมเติมซึ่งตกลงกันไว้ จ านวน 9 หน่วยกิต  แต่เมื่อมีการยกร่างประกาศ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ปรากฎว่ามีการก าหนดให้เลือกวิชาบังคับ เป็น 12 หน่วยกิต ซึ่งไม่ตรงกับที่ตกลงในที่ประชุม    
              ทั้งนี้เห็นว่า หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2567  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และมีการก าหนด GELO ไว้แล้ว  ซึ่งต้องมีการด าเนินการตามหลักสูตรที่ก าหนดไประยะหนึ่ง  
แต่ขณะนี้ทราบว่า หลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาใหม่ตามแบบ OBE (หลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2567 เป็นต้นไป)  การก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะขึ้นอยู่กับหลักสูตร ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับส านักวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว แต่การด าเนินการหลักสูตรเดิมยังจ าเป็นต้องด าเนินการตามหลักสูตรหมวดวิชา



   ๑๖ 

 

ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567   จึงมีประเด็นพิจารณาการเทียบโอนใน 2 กรณี คือ  นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเทียบ
โอน ก่อนปรับปรุงหลักสูตรปี 2567  และการเทียบโอนของหลักสูตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2567 ว่าควรจะก าหนดให้ต้องเรียนเพ่ิม 9 หน่วยกิต หรือ 12 หน่วยกิต ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการต่อไป 

3) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ก าหนดวิชาบังคับไว้ 9 หน่วยกิต  แต่จะมีการบังคับให้ 
เลือกเรียน “รายวิชา คุณค่าของการมีชีวิตอยู่” เพ่ิมอีก 1 วิชา  ซึ่งเป็นวิชาเลือกที่อยู่ในกลุ่มเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (E) อยู่แล้ว  จึงท าให้จ านวนหน่วยกิตของวิชาบังคับเลือก จากที่ก าหนดเดิม 9 
หนว่ยกิต กลายเป็น 12 หน่วยกิต  

4) นักศึกษาเทียบโอน ส่วนใหญ่จะพิจารณามาสมัครเรียนหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ และท าให้ 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น   
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) การเทียบโอนรายวิชา ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาร้อยละของเนื้อหารายวิชาที่จะเทียบโอน  

แต่จะพิจารณาที่จ านวนหน่วยกิตเป็นหลัก        
2) มาตรฐานการเทียบโอนเดิม ใช้ระบบสัดส่วน 3 ใน 4 ของหลักสูตร (ห้ามเกิน) กรณีใช้หลักสูตรใหม่ 

ตามเกณฑ์ AUN-QA  หรือหลักสูตรแบบ OBE  จะบังคับในเรื่องมาตรฐานของรายวิชาเอกมากกว่า รายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพราะ GELO จะดู Learning Outcomes สุทธิของกลุ่ม  ดังนั้นในการเทียบโอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป จะเป็นสิทธิของคณะกรรมการเทียบโอนชุดกลาง ซึ่งกรรมการจะมาจากแต่ละคณะมาร่วม
ออกแบบในแต่ละกลุ่ม โดยจะมีวิธีการเทียบโอน 2 รูปแบบ คือ 1) โอนตามรายวิชาในกลุ่ม  (2) การเทียบโอน
จากประสบการณ์ หรือตาม Learning Outcomes ที่มีมา  โดยคณะกรรมการชุดกลางที่จะพิจารณาการเทียบ
โอนจะต้องออกแบบว่าจะพิจารณาจากอะไรบ้าง และมีสิทธิขาดในการพิจารณาให้เทียบโอนได้ทั้ง 2 รูปแบบ
โดยพิจารณาเทียบโอนให้ได้มากท่ีสุด แต่ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักสูตรแบบ AUN QA  

3) เนื่องจากจะต้องน ามติไปจัดท าแผนการเรียน  จึงขออนุญาตก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ  
9 หน่วยกิต โดยไม่ให้มีการเทียบโอน และน าไปบรรจุในแผนการเรียน  ส่วนที่เหลืออีก 15 หน่วยกิต จะเทียบ
ตามรายวิชา หรือเทียบตามกลุ่มวิชา/ชุดวิชา  ก็ให้มีการน าเสนอพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  

4) ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีรายวิชาแกนกลางที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   หากเห็นว่ารายวิชา  
บังคับ 9 หน่วยกิตที่ระบุ สามารถจะแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ ก็ให้ก าหนดเป็นรายวิชาบังคับ ส่วนที่
เหลือ 15  หน่วยกิต ก็ให้น ามาเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยอาจแบ่งกลุ่มในการพิจารณา เช่น หลักสูตร
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ที่อาจก าหนดเพ่ือให้เลือกเรียนไม่
เหมือนกัน แต่สามารถจะไปเรียนเพ่ิมในวิชาเลือกเสรีได้  โดยรายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ให้เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และท่ีเหลือ 15 หน่วยกิตให้เป็นรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือคณะ 

5) มอบให้กองบริการการศึกษา รวบรวมรายละเอียดข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารงนวิชาการ และข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  เพ่ือน าไปด าเนินการ
ให้ตรงกัน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนที่จะแต่งตั้ง น าไปใช้ประโยชน์ในการเทียบโอนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นี้  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ ให้มีการบังคับเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต  
                  (3 รายวิชา) โดยให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และน าไปจัดท าแผนการเรียน 
                  ส่วนรายวิชาที่เหลือ 15 หน่วยกิต  มอบให้คณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนกลางพิจารณา 
                  ทบทวน และก าหนดตามความเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละคณะและหลักสูตร  



   ๑๗ 

 

           วาระที่ 4.6  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 2 ของ
อาจารย์ Xiao Min 

                             ด้วย อาจารย์ Xiao Min  ขอแก้ไขผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา รหัสวิชา 
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2  Section 01 เนื่องจากกรอกคะแนนผิด  ในการนี้ อาจารย์ Xiao Min จึง
ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษา จ านวน 1 ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 66031800108 น.ส.พันณิดา  เวฬุมาศ 45 18 63 D+ 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 66031800108 น.ส.พันณิดา  เวฬุมาศ 54 18 72 C+ 
 

                                      จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
      (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ คศ.0766/2567 ลงวันที่ 10  เมษายน 2567) 
 
ข้อสังเกต   

1) คณะได้มีการจัดท าหนังสือแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเรื่องเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการหรือไม่ อยากให้มีการแนบเอกสารตักเตือนประกอบการพิจารณาเพ่ือให้
ทราบว่าทุกคณะมีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  แนวปฏิบัติและการก ากับติดตามการส่งผลการประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2567  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป โดยมี
การขยายเวลาส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องในการผลประมินการศึกษาของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ิมขึ้น
แล้ว ในครั้งต่อไปจึงไม่ควรที่จะการขอแก้ไขผลการเรียนโดยระบุเหตุผลรวมคะแนนผิด หรือรวมไม่ครบอีก 
เนื่องจากจะแสดงถึงกระบวนการสื่อสารและประสิทธิภาพการตรวจสอบในระดับคณะ  

2) กรณีท่ีมีการขอแก้ไขผลการเรียน กองบริการการศึกษาได้ติดตามให้คณะต่าง ๆ ส่งหลักฐานการแจ้ง 
ตักเตือนอาจารย์มาจัดเก็บประกอบต้นเรื่องทุกครั้ง แต่ไม่ได้น ามาแสดงต่อที่ประชุม  ซึ่งเบื้องต้นกองบริการ
การศึกษาได้จัดท าแบบฟอร์มรายงานขอแก้ไขผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาไว้โดยสรุปข้อมูลส าคัญ
บางส่วนและลงนามโดยโดยคณบดีเพ่ือแสดงต่อที่ประชุมเท่านั้นเนื่องจากหลักฐานการตักเตือนเป็นเรื่องภายใน
คณะ  ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่อไปจะแนบหลักฐานการตักเตือนมาแสดงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 2 Section  
                  01  ของอาจารย์ Xiao Min  จ านวน 1 ราย ตามเสนอ 



   ๑๘ 

 

           วาระท่ี 4.7  การพิจารณาการของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  

                             ด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างหลักสูตรครุศาสตร์กับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนใน
หลักสูตรดังกล่าวเป็นจ านวนน้อย  และหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว เห็นควรของดรับนักศึกษา และขอปิด
หลักสูตร เพ่ือไปพัฒนาหลักสูตรอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
                            ในการนี้ คณะครุศาสตร์จึงของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
                                          อุตสาหกรรมศิลป์)  
ข้อสังเกต  

1) กองบริการการศึกษาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มของดรับนักศึกษา  โดยให้มีการแสดงข้อมูล 
รายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น  เพ่ือให้มีข้อมูลมีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
ส าหรับน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   ส่วนการขอลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มไว้แล้ว   จึงขอให้คณะที่จะใช้แบบฟอร์มและระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีความชัดเจน เพ่ือเรื่องจะได้ไม่ถูกตีกลับจากสภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ชัดเจน  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
          1)  กรณีท่ีมีการของดรับนักศึกษา ควรให้หลักสูตรกรอกแบบฟอร์มของดรับนักศึกษา พร้อมกับท า 
เรื่องขอลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอมาพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป  

2) ขัน้ตอนการด าเนินการ เมื่อท าเรื่องของดรับนักศึกษา หากหลักสูตรต้องการขอใช้ศักยภาพ 
อาจารย์ไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ จะด าเนินการได้หลังจากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการของดรับ
นักศึกษาแล้ว  ส่วนการปิดหลักสูตรจะด าเนินการได้เมื่อนักศึกษาที่เหลือส าเร็จการศึกษาท้ังหมดแล้ว  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ตั้งแต่ 
                 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  โดยให้มีการจัดท าแบบขอลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
                 หลักสูตรเพ่ิมเติม  และน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  

           วาระท่ี 4.8  การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2567       

                             ด้วย หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2567  ให้ปรับปรุงตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และให้ใช้ส าหรับทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2567    



   ๑๙ 

 

                              ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง ก่อนปี พ.ศ.2567  ได้ศึกษาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  จึงให้เลือกเรียนเพิ่มอีก จ านวน 6 หน่วยกิต  เพื่อให้จ านวนหน่วยกิตโดยรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาเลือกเรียน ในกลุ่มใดก็ได้  โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อความในหมวดที่ 3 
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  “หมายเหตุ : ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ใช้หลักสูตรก่อนปี พ.ศ. 2567 ให้เลือกเรียน
รายวิชาในข้อ 1.2 เพ่ิมอีก 6 หน่วยกิต เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตโดยรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” ซึ่งเป็น
การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตร สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องส่งเรื่องแจ้ง
ไปยัง สป.อว.  
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความ ที่ สศท.0170/2567  ลงวันที่ 3 เมษายน 2567)  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2567  จากนั้น 
                  น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  

           วาระท่ี 4.9  การพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร
ฉบับก่อนปี พ.ศ. 2567  ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2567  จ านวน 
43 หลักสูตร  

                             ด้วย มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2567  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566  
โดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  

                            ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และด าเนินการตามแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาและรายวิชาที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดหลัสูตร  จาก โครงสร้างและ
รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เป็น  โครงสร้างและรายวิชาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567    
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)  
 

ข้อสังเกต 
1) จากการน าเรื่องเสนอผ่านที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ม ี

ข้อสังเกตและเสนอข้อคิดเห็นไว้ว่า  กรณีระบุเพียง “ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ใช้หลักสูตรก่อน ปี พ.ศ.2567  ให้
เลือกเรียนตามข้อ 1.2 เพ่ิมอีก 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา) เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตโดยรวม ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต” ซึ่งจะมีรายวิชาให้เลือกจ านวน 4 กลุ่ม แต่หากนักศึกษาเลือก 2 รายวิชาไม่ถูกกลุ่มหรือไม่ครบตาม
กระบวนการที่จะท าให้ส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม อาจท าให้นักศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษา  จึงเสนอให้ระบุเพ่ิมว่า “ให้นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากกลุ่มใดก็ได้โดย
ไม่ต้องจ ากัดกลุ่ม หรืออาจก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาว่าควรเลือกรายวิชาจาก
กลุ่มใดเพ่ือเติมเต็มให้เหมาะสมกับ 30 หน่วยกิตของโครงสร้างของหลักสูตรเดิม”  และส าเร็จการศึกษาได้ 



   ๒๐ 

 

2) การแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หากเห็นว่าควรจะก าหนดให้มีรายวิชาเลือก 
ในกลุ่มภาษามากกว่าที่ก าหนด  ก็อาจระบุให้เลือกรายวิชาเพ่ิม 6 หน่วยกิตในกลุ่มภาษาได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

3) ที่มาของการลดหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จากเดิม 30 หน่วยกิต ลงเหลือ 24 หน่วยกิต  
โดยลดลง 6 หน่วยกิต (อย่างน้อย 2 รายวิชา)  ก็เพ่ือให้หลักสูตรน า 6 หน่วยกิตไปออกแบบเป็นรายวิชาเลือก
เสรีของหลักสูตรในกลุ่มใดก็ได้ เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ของนักศึกษา เป้าหมายของการใช้กลุ่มวิชาเลือกจึงขึ้นอยู่
กับคณะและหลักสูตรเป็นผู้ออกแบบว่าต้องการให้นักศึกษามีอัตลักษณ์อย่างไร เก่งในด้านใด  
        4)  กรณีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จากการเข้าตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจเยี่ยมและรับรองหลักสูตรว่า ต้องไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูลทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   มคอ. 3  และ มคอ.5  หากมีการแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรจะต้องมี
การรายงานสภาการพยาบาลให้ทราบด้วย 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
        1) แผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรฉบับก่อนปี พ.ศ. 2567 (เข้าเรียน
ก่อนปีการศึกษา 2567) ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยต้องเรียนให้ครบ 30 หน่วยกิตตามปกติ  ส่วน
นักศึกษาที่เข้าใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป จะใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 
2567 ซึ่งมีการปรับลดจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนเหลือ 24 หน่วยกิต โดย
เลือกรายวิชาตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนด 
        2) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 43  หลักสูตร ก่อนปีการศึกษา 2567  ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปตามโครงสร้างหลักสูตรเดิม  ส่วนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร รุ่นที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2567  
จะต้องใช้โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามท่ีมีการแก้ไขใหม่  
         4) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2566  นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2566  
จะต้องเรียนตามแผนการเรียนเดิม โดยใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสร้างหลักสูตรเดิม 30 หน่วยกิต  ส่วน
นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไปจะต้องใช้โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับใหม่ ที่ลด
เหลือ 24 หน่วยกิต  
        4)  กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลจะไม่รับรองกรณีที่มีการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
ในส่วนส าคัญ  แต่กรณีที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลอะไร  ซึ่งอาจพิจารณาแนวทางด าเนินการเป็น 2 
แนวทาง คือ  (1)  ให้พิจารณาว่ารายวิชาที่ปรับลด กับรายวิชาที่ให้เลือกเพ่ิม  6 หน่วยกิต มีซ้ าเดิมหรือไม่ หาก
ซ้ าเดิมก็ไม่มีผลกระทบ  และ (2) หากพบว่า 6 หน่วยกิต รายวิชาไม่เหมือนเดิม ให้ท าประกาศขอยกเว้น 
เนื่องจาก จึงขอให้น าไปตรวจสอบเพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการเป็นรายกรณี เนื่องจากมีความละเอียดกว่า
หลักสูตรอื่น  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับหลักสูตรฉบับก่อนปี พ.ศ.  
                  2567  เพ่ือใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2567 จ านวน 43  
                  หลักสูตร ตามเสนอ  จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  

           วาระที่ 4.10  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ. 2562  

                               ด้วยคณะครุศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ.2562 จ านวน 1 ราย  



   ๒๑ 

 

เนื่องจากย้ายไปเป็นศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูครครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมติเวียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ 
คศ. ว 0592/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

                               ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ.2562 จ านวน 
1 ราย ดังนี้   
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม   

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส. วลิดา 
     อุ่นเรือน  

กศ.ด. หลักสตูรและ
การสอน 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2563 ย้ายไปเป็น
ศักยภาพ
อาจารย์

หลักสตูร ค.ม.
(หลักสูตรและ

การสอน) 
 

  วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

   ค.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2546 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

1 อาจารย ์ นายวิศิษฐ์ 
      มหานิล 

วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรี ที่ก าหนด 

  ค.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2546 

       

                              

                               จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08) 
ข้อสังเกต 
        -กรณีท่ีจะมีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ ยังไม่ทราบความ 
ชัดเจนว่าจะให้คณะครุศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพเพ่ือเริ่มด าเนินการ เนื่องจาก
มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  3 คน และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 2 คน  
 

ข้อเสนอแนะ   
        -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับจะน าไปประสานสอบถามกับคณบดีคณะครุศาสตร์เพ่ือขอทราบความ
พร้อมในการด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                  วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ตามเสนอ  จากนั้นน าเสนอสภาวิชาการ 
                  พิจารณาตามล าดับ  



   ๒๒ 

 

           วาระท่ี 4.11  การพิจารณาการปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  

                               ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล จากเดิม จ านวน 5 ราย คงเหลือจ านวน 3 ราย 
เนื่องจากน าศักยภาพไปเตรียมความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 
เรียบร้อยแล้ว   

                              ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2565 ให้
เหลือ จ านวน 3 ราย ดังนี้   
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม   

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่
เปลี่ยน 

1 ผศ. นายพีระพล 
     ขุนอาสา 

วท.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 คงเดิม  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2545 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 2542 

2 อาจารย์  นายคเชนทร ์
    ซ่อนกลิ่น 

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, Australia 

2564 คงเดิม  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

3 อาจารย ์ นางชาณิภา 
    ซ่อนกลิ่น  

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, Australia 

2564 คงเดิม  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

4 ผศ. นายพิศิษฐ์ 
     นาคใจ 

ปร.ด. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2561 เตรียมความ
พร้อมในการ

พัฒนา
หลักสตูร

ระดับปริญญา
โท  

  วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร  2552 

   วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร  2540 

 
 



   ๒๓ 

 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม  (ต่อ)   

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่เปลี่ยน 

5 ผศ. น.ส.พัชรี  
    มณีรัตน์  

ปร.ด. สถิติประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2561 เตรียมความ
พร้อมในการ

พัฒนาหลักสตูร
ระดับปริญญาโท  

  วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2557 

   วท.บ. สถิติ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2552 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
                              

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

1 ผศ. นายพีระพล 
     ขุนอาสา 

วท.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญตรี

ที่ก าหนด  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2545 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2542 

2 อาจารย์  นายคเชนทร ์
    ซ่อนกลิ่น 

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, 
Australia 

2564 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญตรี

ที่ก าหนด  
  วท.ม. เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

3 อาจารย ์ นางชาณิภา 
    ซ่อนกลิ่น  

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, 
Australia 

2564 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญตรี

ที่ก าหนด  
  วท.ม. เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

 
                               จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
ข้อสังเกต  

1) การเสนอขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย และส่งเรื่อง 
เพ่ือขอความเห็นชอบจาก สป.อว. ซึ่งการพิจารณาของ สป.อว. อาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในแต่ละ
มหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน  ขึ้นอยู่กับการเหตุผลความจ าเป็นที่ระบุน าเสนอในแบบฟอร์ม 



   ๒๔ 

 

 
2) แบบฟอร์มการขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะไม่ใช้แบบ สมอ.08  แต่มีการ 

จัดท าเป็นแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1) การเสนอของดรับนักศึกษาและขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อไปอาจมีหลายหลักสูตร 

เสนอเรื่องมาเรื่อย ๆ  จึงสรุปแนวทางข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) หลักสูตรอาจท าเรื่องของดรับนักศึกษา และท าเรื่องขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรมาพร้อมกันได้เลย  
(2) แบบฟอร์มการขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะใช้คนละแบบฟอร์มกับ 

แบบ สมอ.08 แต่ต้องเสนอไปถึง สป.อว. อนุมัติด้วย  โดยต้องเสนอเรื่องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ  คณะกรรมการสภาวิชาการ  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากนั้นจึงส่งไปยัง 
สป.อว. พิจารณาอนุมัติการขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นรายกรณี  
        2)  ควรมีการเผยแพร่แบบฟอร์มการขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสะดวกต่อการ
น ามาใช้งาน  
        3)  การของดรับนักศึกษา เรื่องจะเสนอสิ้นสุดที่ สป.อว. ซึ่งจะใช้เวลาหลายเดือน เห็นว่าควรให้มีการ 
น าเสนอเรื่องการขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบน าเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน 
จนถึงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างรอผลจาก สป.อว.  

4) เมื่องดรับนักศึกษา และขอปิดหลักสูตรแล้ว  หากคณะและหลักสูตรมีแผนด าเนินการหรือพัฒนา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้แล้วก็สามารถด าเนินการตามแผนได้ แต่หากไม่มีแผนรองรับสภามหาวิทยาลัยก็
จะมีมติก าหนดแนวทางในการด าเนินการให้ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                  วิทยาการข้อมูล จาก 5 ราย  เหลือจ านวน 3 ราย  โดยให้ใช้แบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษา 
                  จัดท า จากนั้นน าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับต่อไป  

           วาระท่ี 4.12  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิต 

                               จากการแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามบันทึกข้อความที่ ศบร. ว 0113/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567  มีหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
เก็บสะสมหน่วยกิตของคณะครุศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณา และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียบร้อยแล้ว  จ านวน 1 หลักสูตร  ดังนี้  

                              - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    (หลักสูตรแบบเก็บสะสมหน่วยกิต)  

                              จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ บว. 138/2567  ลงวันที่ 7 เมษายน 2567) 
 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
- เนื่องจากเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแบบสะสมหน่วยกิต  ควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม 

หรือผู้เกี่ยวข้อมาน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมรับทราบข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณา  



   ๒๕ 

 

 

มติที่ประชุม   ให้ผู้รับผิดขอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เข้ามาน าเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
                  บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

           วาระท่ี 4.13  การพิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

                              ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์  ซึ่งมีรายวิชาทีมีความจ าเป็นต้องเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการท างานมาช่วยสอน ความทราบแล้วนั้น  

                              ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จ านวน 2 ราย  ดังนี้  

    
                                   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ คศ. 0767/2567 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567) 
 
ข้อสังเกต  

1) (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ....  ยัง 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบฯ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบและลงนาม  แตไ่ด้น าแบบฟอร์มที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มาให้คณะใช้
จัดท าข้อมูลน าเสนอไปก่อน  

2) การจ้างอาจารย์พิเศษ ในรายของอาจารย์ ดร.สุมิตรา อายุ 78 ปี คณะจะขอจ้างสอนเป็นรายวิชา   
เนื่องจากเป็นผู้คุณวุฒิเกี่ยวกับจิตวิทยาผู้เรียน เป็นผู้ที่มีความช านาญในการสอน ผ่านการอบรมเป็นการเฉพาะ
และมีใบรับรอง  ซึ่งในปีการศึกษา 2567 จะต้องมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่  ส่วน ผศ.ดร.อุดม  
ค าขาด อายุ 64 ปี ก าลังเตรียมพัฒนาอาจารย์จากหลักสูตรฟิสิกส์เข้ามาสอนทดแทนในสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  แต่ยังมีความจ าเป็นต้องให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้อาจารย์รุ่นใหม่ ไปจนถึงอายุ 
65 ปี  

3) คณะครุศาสตร์มีแผนในการจัดส่งอาจารย์ในคณะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านหลักสูตรและการสอน 
เพ่ือเตรียมทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณแล้ว คาดว่าภายใน 5 ปี จะไม่มีการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณแล้ว  
 
 



   ๒๖ 

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
        1)  หลักสูตรควรมีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุที่จ้าง 
สอนและมีอายุเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  หากไม่มีก็ควรต้องเริ่มส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าเรียนให้มีคุณวุฒิ
ตรงตามความจ าเป็นเพื่อในปีต่อ ๆ ไปจะได้มีบุคลากรทดแทนกรณีที่อาจารย์ผู้เกษียณไม่สามารถมาสอนได้ 
        2)  กรณีการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณที่มีอายุเกิน 65 ปี จะต้องน าเสนอสภาวิชาการ กรณีท่ีระบุเหตุผล 
ว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ฯ   อาจไม่เพียงพอ เห็นว่าควรมีการระบุเหตุผล ความจ าเป็น
อ่ืน ๆ  เพ่ิมขึ้น หรือระบุคุณสมบัติพิเศษ โดดเด่น หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไม่สามารถหาบุคลากรอ่ืนมาทดแทน
ได้   โดยควรมีข้อมูลหรือหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์แนบแสดงประกอบการขอจ้างเพ่ือน าเสนอสภาวิชาการ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การพิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 ราย  โดยให้ 
                  คณะอธิบายเหตุผล ความจ าเป็นในการจ้างเพิ่มเติม พร้อมแนบข้อมูลเอกสารหลักฐานที่แสดง 
                  คุณสมบัติเฉพาะ  พร้อมแนบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการ 
                  พิจารณาตามล าดับต่อไป  

           วาระที่ 4.14  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566 

                               ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (2 ปีหลัง) เข้าปีการศึกษา 
2566  เนื่องจากมีการทบทวนแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เทียบโอนได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  โดยได้แจ้งนักศึกษาทราบว่าต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิงอีก 1 ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ดังนี้  

แผนการเรียนเดิม  
ภาคเรียน กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ หมายเหต ุ
1/2566 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เทียบโอนได้ตามประกาศ  
  0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ  
  0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ  
  0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6)  
  0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  0001110 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่  3(3-0-6)  
  0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
 เฉพาะด้าน (บังคับ)  4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) CWIE 
  4121105 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์  
3(3-0-6)  

  4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4121305 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
1/2566 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
  4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1(0-2-1) เทียบโอนได้ตามประกาศ 



   ๒๗ 

 

แผนการเรียนเดิม (ต่อ)  
ภาคเรียน กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ หมายเหต ุ
 เฉพาะด้าน (เลือก) 4123108 เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับ

ชุมชน 
3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 

  4123204 ข้อมูลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5)  
  4123307 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 3(2-2-5)  
  4123602 การพัฒนาสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4124602 การเริ่มต้นธุกิจและนวัตกรรม 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4124612 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4124705 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย

ของคอมพิวเตอร์  
32-2-5) เทียบโอนได้ตามประกาศ 

 เลือกเสรี 2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
1/2566 วิชาเฉพาะ (แกน)  4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  
  4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองต้น 3(3-0-6) เทียบโอนได้ตามประกาศ 
 วิชาชีพ (บังคับ) 4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1(0-2-1) เทียบโอนได้ตามประกาศ 

 รวม 83  หน่วยกติ 
2/2566 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5)  
  0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6)  
 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  
  4121701 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5)  
  4122202 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5)  
  4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 วิชาเฉพาะ (แกน) 4121206 ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  
 รวม 21  หน่วยกติ 
1/2567 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5)  

  4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5)  

  4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(0-6-0)  

 เฉพาะด้าน (เลือก) 4124203 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)  
  4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5)  
 วิชาเฉพาะ (แกน)  4091106 แคลคูลัสเบ้ืองต้น 3(3-0-6)  
 รวม 18  หน่วยกติ 
2/2567 วิชาชีพ (เลือก)  4124802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6(0-36-0)  

  4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0)  
 รวม  12  หน่วยกติ 

 

 



   ๒๘ 

 

แผนการเรียนใหม ่ 
ภาคเรียน กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ หมายเหต ุ
1/2566 วิชาเฉพาะ (แกน)  4091106 แคลคูลัสเบ้ืองต้น 3(3-0-6) ขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก

เทียบโอนได้ตามประกาศ 
  4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  
 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4121305 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 

  4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
เทียบโอนได้ตามประกาศ 

  4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) CWIE 
  4121105 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์  
3(3-0-6)  

  4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 
ได้ตามประกาศ 

1/2566 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4121701 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) ขอเพิ่มเติมเน่ืองจากเทียบ
โอนได้ตามประกาศ 

 เฉพาะด้าน (เลือก) 4123106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) ขอเพิ่มเติมเน่ืองจากเทียบ
โอนได้ตามประกาศ 

  4123602 การพัฒนาส่ือดิจิทัล 3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 
ได้ตามประกาศ 

  4124704 การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3(2-2-5) ขอเพิ่มเติมเน่ืองจากเทียบ
โอนได้ตามประกาศ 

  4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 3(2-2-5) คงเดิม 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่  3(3-0-6)  
  0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
 เลือกเสรี 2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
  2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) คงเดิมเน่ืองจากเทียบโอน 

ได้ตามประกาศ 
 รวม  66  หน่วยกติ 
2/2566 วิชาเฉพาะ (แกน) 4121206 ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  
 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  
  4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)  
  4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  



   ๒๙ 

 

แผนการเรียนใหม ่(ต่อ)  
ภาคเรียน กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ หมายเหต ุ
2/2566 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5)  
  0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6)  

 รวม  18  หน่วยกติ 
1/2567 วิชาแกน (เฉพาะ)  4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) ย้ายจากภาคเรียนท่ี 

1/2566 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ 

 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4122206 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) ย้ายจากภาคเรียนท่ี 
1/2566 เนื่องจากเทียบ

โอนไม่ได้ตามประกาศ 
  4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ย้ายจากภาคเรียนท่ี 

1/2566 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ 

1/2567 เฉพาะด้าน (เลือก) 4124203 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)  
  4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5)  
  4124612 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-2-5) ย้ายจากภาคเรียนท่ี 

1/2566 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) ย้ายจากภาคเรียนท่ี 
1/2566 เนื่องจากเทียบ

โอนไม่ได้ตามประกาศ 
 รวม  21  หน่วยกติ 
2/2567 เฉพาะด้าน (บังคับ) 4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 

1/2567 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ 

  4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(0-2-1) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 
1/2566 เนื่องจากเทียบ

โอนไม่ได้ตามประกาศ 
  4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
3(0-6-0) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 

1/2567 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ 

 เฉพาะด้าน (เลือก) 4123204 ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 
1/2566 เนื่องจากต้อง

เรียนรายวิชาระบบ
จัดการฐานข้อมูลมาก่อน 

  4124602 การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม 3(2-2-5) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 
1/2566 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ  

  4124706 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 
1/2566 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ  

 วิชาชีพ (บังคับ) 4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1(0-2-1) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 
1/2567 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ 

 รวม  17  หน่วยกติ  
 



   ๓๐ 

 

แผนการเรียนใหม ่(ต่อ)  
ภาคเรียน กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ หมายเหต ุ
3/2567 วิชาชีพ (เลือก) 4124802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6(0-36-0) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 

2/2567 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ  

  4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) ย้ายมาจากภาคเรียนท่ี 
2/2567 เนื่องจากเทียบ
โอนไม่ได้ตามประกาศ  

 รวม  6  หน่วยกติ 
 

(เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วท 791/2567  ลงวันที่ 11 เมษายน 2567) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 
- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

          วาระท่ี 6.1  การจัดท าภาระงานภาคเรียนฤดูร้อนของคณะ วิทยาลัย 

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้สอบถามเรื่อง แนวทางการจัดท าภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียนฤดูร้อน ว่าจ าเป็นต้องให้อาจารย์จัดท า
ภาระงานเสนอคณะหรือไม่  เนื่องจากบางคณะให้มีการจัดท า แต่บางคณะก็ไม่ได้ให้จัดท า  ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2566  ข้อ 10 ระบุว่า 
“คณาจารย์ประจ าต้องมีภาระงานในภาคเรียนที่ 3 ตามข้อ 5.1 – 5.6 ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ ก่อน  
หากมีภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 3 ให้สามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนได้ ดังนี้ ...”   
                         จึงเสนอสอบถามเพ่ือทราบเป็นแนวทางในการด าเนินการของคณะต่อไป  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1) จากการหารือกับผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เห็นด้วยให้มีการจัดท าภาระงานภาคเรียนที่ 3   
เนื่องจากมีการระบุไว้ในประกาศ ฯ  และอาจารย์รับเงินเดือนค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยทั้ง 12 เดือน จึงควรมี
การจัดท าภาระงานภาคฤดูร้อนไว้ด้วย  เช่น อาจเสนอภาระงานการท าเอกสารต ารา  หรืออาจให้คณบดีแต่งตั้ง
อาจารย์เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร  หรือกรรมการบริหารหลักสูตร หรือหากมีภาระงาน
อ่ืนก็ให้เสนอภาระงานมายังคณะ  และจัดเก็บข้อมูลไว้ที่คณะ   

2) ที่ผ่านมาอาจารย์ที่มีรายวิชาสอนในภาคเรียนที่ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชา Section 99  ซึ่งก็จะ 
เบิกค่าตอบแทนการสอนสอนได้อยู่แล้ว ที่เหลืออาจแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันคุณภาพ  หรือกรณีผู้ที่มีภาระ
งานสอนรายวิชาที่ไม่ใช่ Section 99  ก็จะเลือกได้ 2 แนวทาง คือ เบิกค่าตอบแทนการสอน หรือเลือกเป็น
ภาระงาน  
 
 



   ๓๑ 

 

3) ควรมีการยกร่างประกาศส่วนกลางไว้ เพ่ือก าหนดให้เป็นมาตรฐานการด าเนินการเดียวกันส าหรับ 
ทุกคณะ โดยให้มีการจัดเก็บหลักฐานไว้ที่คณะ เพ่ือใช้วัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่อาจารย์
ในสังกัดเสนอ  
 

มติที่ประชุม    มอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศ เกี่ยวกับการจัดท าภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียน 
                   ที่ 3 ปีการศึกษา 2566  และจัดส่งให้คณะ และวิทยาลัย ใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยให้ 
                   จัดเก็บหลักฐานการเสนอภาระงานไว้ที่คณะเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

เลิกประชุม  เวลา  15.55  น.  
 

 

 

 

 

 
 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 

  
 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


